

Lãnh đạo Hồi giáo Pháp kêu gọi không biểu tình chống hình ảnh Mohamed

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Sáu, 21 Tháng 9 Năm 2012 08:44

An ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp



Ông Mohammed Moussaoui, Chủ tịch Hồi giáo Pháp.
AFP/Patrick Valasseris

Hôm nay là ngày kỷ niệm hàng tuởn của người Hồi giáo, các giáo sĩ được kêu gọi hãy khuyến

Lãnh đạo Hồi giáo Pháp kêu gọi không biểu tình ngày mai để phản đối các tranh biểu tượng Hồi giáo Mohamed của tuần báo Charlie Hebdo và bộ phim báng bổ đạo Hồi sẽ xuất hiện tại M.

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Sáu, 21 Tháng 9 Năm 2012 08:44

tín đồ không nên tham dự các cuộc biểu tình ngày mai để phản đối các tranh biểu tượng Hồi giáo Mohamed của tuần báo Charlie Hebdo và bộ phim báng bổ đạo Hồi sẽ xuất hiện tại M.

Trên đài RFI hôm nay, Chủ tịch Hồi giáo Pháp, Mohammed Moussaoui đã nhắc lại lời kêu gọi tín đồ Hồi giáo không nên biểu tình ngày mai.

Ông Moussaoui cho rằng « mặc dù sẽ phản đối của người Hồi giáo tại Pháp là chính đáng, trong bối cảnh hiện nay, biểu tình trên đường phố không phải là một giải pháp ».

Trên các mạng xã hội những ngày qua đã có những lời kêu gọi biểu tình ngày mai tại Paris và nhiều thành phố lớn ở Pháp. Những Sở Cảnh sát Paris đã cấm hai cuộc biểu tình dự trữ ngày mai ở thủ đô.

Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls tuyên bố « không có gì đáng quan ngại » về thái độ của người Hồi giáo tại Pháp đối với các tranh biểu tượng Hồi giáo Mohamed và cho biết ông đã ra lệnh chốt thủ rất nghiêm ngặt về việc cấm mọi biểu tình.

Ngoài việc tăng cường lực lượng cảnh sát để kiểm soát đám đông, an ninh cũng sẽ được thắt chặt hơn trên các phương tiện giao thông công cộng tại Pháp.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày nay, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen hôm nay lại đưa ra kêu gọi cấm đốt mũ kippa của người Do Thái và khăn choàng đầu của người Hồi giáo ở những nơi công cộng. Tổng thống François Hollande và Bộ trưởng Giáo dục Vincent Peillon đã lên án lời kêu gọi này của bà Le Pen.